

Số: 23 /BC-UBND

Cà Mau, ngày 14 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO

### Về việc trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện nội dung Báo cáo số 28/BC-ĐDBQH ngày 07/12/2016 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban nhân dân tỉnh xin trả lời như sau:

**1. Câu hỏi:** *Hiện nay, tình trạng dùng xung điện để bắt cá (cá lớn, cá nhỏ) là hành vi hủy hoại môi trường, nếu sơ suất có thể gây chết người. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm nêu trên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân cũng như phân tích tác hại, nguy hiểm của việc làm này để họ bỏ nghề, hoặc chuyển hình thức đánh bắt. Qua đó, nhằm hạn chế nhiều cái chết thương tâm do việc làm này gây ra, cũng như góp phần duy trì bảo vệ nguồn lợi thủy sản.*

**Trả lời:** Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiều giải pháp nhằm quản lý, ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng xung điện để khai thác thủy sản như: Tuyên truyền giáo dục; phân cấp cho địa phương quản lý tàu có công suất dưới 20CV; thành lập Đội liên ngành quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do địa bàn phức tạp, lực lượng quản lý còn ít, các hình thức hoạt động ngày càng tinh vi nên công tác quản lý, ngăn chặn còn nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng người dân sử dụng xung điện để khai thác thủy sản còn diễn ra.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện và các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ; chuyển đổi nghề cho các tàu có công suất nhỏ, hoạt động kém hiệu quả và gây hại nguồn lợi thủy sản.

**2. Câu hỏi:** *Cử tri xã Tân Phú, huyện Thới Bình kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thu hồi đất xã cho thuê, để cấp cho người nghèo là dân tộc thiểu số không có đất sản xuất.*

**Trả lời:** Thời gian qua, công tác tổ chức thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân không có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với các đối tượng thuộc hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc, hộ nghèo. Trên cơ sở phản ánh của cử tri

xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Thới Bình tổ chức rà soát quỹ đất hiện có hoặc nhận bàn giao từ quỹ đất khác, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đã được phê duyệt, điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân để xem xét, giải quyết, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là hộ gia đình chính sách, hộ dân tộc, hộ nghèo không đất sản xuất, thiếu đất sản xuất, để ưu tiên giao đất cho các hộ sản xuất nhằm ổn định cuộc sống.

**3. Câu hỏi:** *Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, có tình vi phạm quy định pháp luật gây hậu quả không lường. Đồng thời, cần mở rộng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, có thể thu hồi giấy phép kinh doanh (nếu có giấy phép kinh doanh). Xử phạt đối với các cơ sở không giấy phép kinh doanh.*

**Trả lời:** Việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đã được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai các quy định của Nhà nước đến các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và hộ dân; các ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, không rõ nguồn gốc. Năm 2016, đã kiểm tra, phát hiện 55 vụ vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh vật tư nông nghiệp không đúng quy định vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân chủ yếu do công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ dân sử dụng vật tư nông nghiệp và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng có lúc, có nơi còn hạn chế; một số cơ sở sản xuất kinh doanh vì lợi ích trước mắt đã cố ý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng; một số hộ dân có tâm lý lựa chọn vật tư nông nghiệp giá thành thấp, nên đã bị các đối tượng tiếp thị lợi dụng để cung cấp hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc;...

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm dừng, làm giảm và tiến tới chấm dứt hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

**4. Câu hỏi:** *Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm giảm thiểu phiền hà cho người dân.*

**Trả lời:** Trong năm 2016, UBND tỉnh rất quan tâm thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra. Theo đó, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tổ chức kiểm tra 25 đơn vị (bao gồm 10 đơn vị cấp tỉnh, 05 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã); Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh tiến hành kiểm tra 59 lượt đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau đã thực hiện kiểm tra hầu hết các đơn vị thuộc, trực thuộc. Qua đó, Đoàn kiểm tra, Tổ kiểm tra của tỉnh đã thông báo kết luận, kiến nghị xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó có một số nội dung trọng tâm liên quan đến

việc giải quyết thủ tục hành chính như: Việc chấp hành giờ giấc, ý thức, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niềm yết thủ tục hành chính, địa chỉ phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và đường dây nóng; rà soát, lập danh mục cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (mở sổ theo dõi hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, ghi phiếu kiểm soát hồ sơ trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ); thực hiện xin lỗi đối với trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn,...

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối ưu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, ngày 03/10/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 1703/QĐ-UBND thành lập Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh có Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra (thường xuyên và đột xuất), và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đồng thời, kiểm điểm, xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm túc cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

**5. Câu hỏi:** *Cử tri Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân phản ánh, Dự án đầu tư xây dựng tiểu vùng X - Nam Cà Mau trên địa bàn xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân được khởi công từ năm 2014, đến năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay, chưa thực hiện được 1/2 khối lượng công trình. Ban quản lý dự án, tùy tiện thay đổi thiết kế, chiều cao của đê quá thấp, xây dựng quá gần mép sông, bảo quản vật tư cầu thả, xi măng bỏ ngoài trời không che đậy để hư hỏng, có lúc lên đến khoảng 400 bao. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết trách nhiệm trên thuộc về ai? Khi hoàn thành đưa vào sử dụng có mở cổng cho dân lưu thông hay không?*

**Trả lời:** Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng X - Nam Cà Mau có thời gian thực hiện từ năm 2012 đến ngày 31/3/2017, gồm các hạng mục: 20 công thủy lợi; 25,2 km đê bao; nạo vét 50 km kênh. Khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay đạt khoảng 85%, phần còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2017.

Theo Dự án được phê duyệt, cao trình đỉnh tuyến đê đoạn Mang Rỏ - Phú Thuận (dài 18,8 km) là +2.00; đoạn Mang Rỏ - Lộ Xe (dài 6,4 km) là +2.50. Sau khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công, đa số hộ dân không đồng ý xây dựng tuyến đê với cao trình như trên với lý do: Tuyến đê được xây dựng phần lớn trùng với đường bê tông cũ đã có, nền nhà dân dọc hai bên đường thấp, đa số nằm sát chân đê (chênh lệch độ cao từ nền nhà hiện hữu đến cao độ đỉnh đê theo Dự án được phê duyệt bình quân từ 1,2 m đến 1,5 m). Nếu xây dựng đê theo cao độ đỉnh của dự án được phê duyệt sẽ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Mặt khác, cao trình

hiện hữu các tuyến đường quanh vùng dự án: Quốc lộ 1 từ +1.70 m đến +1.90 m; Tuyến Cái Nước - Vàm Đĩnh từ +1.60 m đến +1.80 m. Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất cho giảm cao trình đỉnh đê đoạn Mang Rô - Phú Thuận (dài 18,8 km) từ +2.00 xuống +1.80; đoạn Mang Rô - Lộ Xe (dài 6,4 km) từ +2.50 xuống +2.20.

Trong quá trình thực hiện dự án, do vướng mắc giải phóng mặt bằng (hiện nay còn 06 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng) nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Theo hợp đồng ký kết, đến ngày 20/3/2017 sẽ thi công hoàn thành. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng theo kế hoạch.

Đối với phản ánh trách nhiệm quản lý vật tư, thiết bị phục vụ thi công, trách nhiệm này thuộc về nhà thầu, nêu quản lý, bảo quản không tốt, bị hư hỏng, thất thoát thì thiệt hại cho nhà thầu. Tuy nhiên, UBND tỉnh xin ghi nhận phản ánh này và sẽ chỉ đạo chủ đầu tư kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, kiên quyết không cho đưa vào công trình các loại vật tư kém chất lượng, không đạt yêu cầu.

**6. Câu hỏi:** *Cử tri xã Việt Thắng, huyện Phú Tân phản ánh, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay, có nhiều cây cầu không sử dụng được vì bắc qua sông nhưng không có đường nối vào lưu thông, cầu bắc ở những nơi không dân cư sinh sống. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết, hiện nay có bao nhiêu cây cầu không sử dụng được trong số 1.588 cây cầu theo đề án của chương trình “nhịp cầu mơ ước”?*

**Trả lời:** Việc đầu tư hoàn thành 1.588 cầu giao thông nông thôn thuộc Đề án “Nhịp cầu mơ ước” đã góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, hiện nay còn 02 cầu thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển là chưa khai thác, sử dụng do chưa có đường đầu nối vào cầu và khoảng 100 cầu thuộc Đề án “Nhịp cầu mơ ước” mới đầu tư đường vào cầu bằng đất đen do nguồn lực của địa phương còn hạn hẹp. Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện ưu tiên đầu tư hoàn thiện các đường vào cầu để kết nối với hệ thống giao thông nông thôn của địa phương, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

**7. Câu hỏi:** *Cử tri huyện Phú Tân đề nghị cơ quan thẩm quyền cho biết khi nào triển khai dự án khu du lịch Đầm Thị Tường?*

**Trả lời:** Đầm Thị Tường với diện tích mặt nước khoảng 700 ha, là đầm nội địa lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là một tài nguyên phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau. Hiện nay, Đầm Thị Tường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lập Quy hoạch Khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thực hiện Dự án lập Quy hoạch đến hết quý I/2017. Sau khi Quy hoạch Khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên Đầm Thị Tường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét việc đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường một cách phù hợp.

**8. Câu hỏi:** *Cử tri ấp 4, xã Khánh An, huyện U Minh kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra và trả lời cho cử tri biết, Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Khu công nghiệp Khánh An - Cà Mau có xả thải gây ô nhiễm*

*môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân tại các khu vực dân cư xung quanh hay không? Vì thời gian gần đây có hiện tượng không khí ô nhiễm, nước sông, rạch tại các khu vực này có dấu hiệu ô nhiễm.*

**Trả lời:** Cụm Công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau hiện có 04 cơ sở đang hoạt động (Nhà máy điện Cà Mau 1 và Nhà máy điện Cà Mau 2 thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Chi nhánh Công ty Khí Cà Mau thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam; Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau); Khu công nghiệp Khánh An hiện có Nhà máy xử lý Khí đang trong quá trình xây dựng và một số cơ sở quy mô nhỏ đang vận hành thử nghiệm, chưa đi vào hoạt động chính thức. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các cơ sở trong Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau và Khu công nghiệp Khánh An do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Các cơ sở trong Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm đã xây dựng hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, các cơ sở nêu trên cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục bảo vệ môi trường; đầu tư công trình xử lý nước thải, khí thải theo quy định; giám sát môi trường và quan trắc chất thải phát sinh định kỳ hàng quý báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. Kết quả giám sát môi trường trong quý III năm 2016 cho thấy: Nước thải của các cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; khí thải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19 : 2009/BTNMT - về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Ngày 14/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp đi khảo sát thực tế tình hình môi trường tại khu vực Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm, khu công nghiệp Khánh An. Qua khảo sát, không phát hiện mùi hôi do rò rỉ khí NH<sub>3</sub> (amoni ắc); đoạn sông Cái Tàu khu vực gần Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm và sông Rạch Nhum gần khu công nghiệp Khánh An không phát hiện dấu hiệu ô nhiễm môi trường nước mặt.

Đối với các cơ sở trong cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, qua các đợt thanh, kiểm tra trong năm 2016, các cơ quan chức năng chưa phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được phản ánh của người dân về hoạt động xả thải của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, trước đây có xảy ra việc rò rỉ khí NH<sub>3</sub> (amoniac) gây mùi hôi khó chịu nhưng được Công ty nhanh chóng khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh; thời gian gần đây, cơ quan chức năng không nhận được phản ánh về sự cố rò rỉ khí NH<sub>3</sub> tại khu vực này. Đối với Khu công nghiệp Khánh An, hiện nay chưa có cơ sở đi vào hoạt động, hiện đang trong giai đoạn xây dựng, vận hành thử nghiệm, do đó mức độ tác động đến môi trường xung quanh không đáng kể.

**9. Câu hỏi:** *Cử tri ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng cầu bê tông thay thế cầu Nông Trường bằng sắt*

tại kênh xáng Minh Hà, xã Khánh An, huyện U Minh. Vì cầu này đã xuống cấp, khi xe lưu thông gây tiếng ồn, mất an toàn cho người đi đường.

**Trả lời:** Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc (trong đó, có cầu Nông Trường bắc ngang kênh xáng Minh Hà) đã được Chủ tịch UBND tỉnh chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Tuy nhiên, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa có ý kiến thẩm định. Vì vậy, trong điều kiện ngân sách địa phương rất khó khăn, khi điều kiện nguồn vốn cho phép (được trung ương bố trí kế hoạch vốn), sẽ khả trương triển khai thực hiện dự án để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tốt hơn.

Trước năm 2014, cầu Nông Trường trên tuyến đường Tắc Thủ - Rạch Ráng - Sông Đốc có mặt cầu bằng tôn, thảm bê tông nhựa nguội. Do lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu rất lớn, lớp bê tông nhựa nguội thường xuyên bị bong tróc, sửa chữa tốn kém và ảnh hưởng rất lớn đến lưu thông trên tuyến, nên Sở Giao thông vận tải đã cho thay thế mặt cầu bằng kết cấu thép mạ kẽm có hàn thép gân tạo nhám như hiện tại, đồng thời đã lắp đặt biển cảnh báo “đi chậm” ở hai bên đường dẫn vào cầu. Hiện tại Sở Giao thông vận tải đang thực hiện khắc phục nhược điểm tiếng ồn và mặt cầu trơn trượt để người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua cầu được an toàn.

**10. Câu hỏi:** Cán bộ, giáo viên xã Khánh Thuận phản ánh, xã Khánh Thuận được công nhận xã nghèo của huyện, nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn không được hưởng chế độ phụ cấp khu vực theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/11/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc, do xã Khánh Thuận được tách ra từ xã Khánh Hòa vào năm 2009 nên không có tên trong phụ lục kèm theo Thông tư này. Kiến nghị các ngành chức năng sớm xem xét bổ sung xã Khánh Thuận vào danh mục các xã được hưởng phụ cấp khu vực theo Thông tư trên, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn xã.

**Trả lời:** Xã Khánh Thuận được tách ra từ xã Khánh Hòa từ năm 2009, không có tên trong phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/11/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, nên cán bộ, giáo viên trên địa bàn xã chưa được hưởng chế độ phụ cấp khu vực.

Do vậy, ngày 10/12/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6907/UBND-NC về việc tạm dừng hưởng chế độ phụ cấp khu vực kể từ ngày 01/01/2016 đối với các xã không có tên trong phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 11. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương rà soát, lập hồ sơ đề nghị bổ sung xã, thị trấn vào Phụ lục mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị theo quy định của Thông tư liên tịch số 11.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, vào cuối tháng 12 năm 2015, Sở Nội vụ yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau rà soát và lập hồ sơ đề nghị phụ cấp khu vực gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. Tuy nhiên, một số huyện không gửi hồ sơ theo

yêu cầu, trong đó có Ủy ban nhân dân huyện U Minh nên Sở Nội vụ tiếp tục có văn bản đôn đốc vào tháng 6 năm 2016. Đến ngày 01/12/2016, Ủy ban nhân dân huyện U Minh có Tờ trình số 248/TTr-UBND xin điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực cấp xã thuộc huyện U Minh (xã Khánh Hội và xã Khánh Thuận), nhưng không có hồ sơ kèm theo. Do hồ sơ chưa đảm bảo theo yêu cầu, nên Sở Nội vụ đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện U Minh bổ sung.

Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện U Minh chưa bổ sung hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện U Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm bổ sung hồ sơ để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định để tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp khu vực trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban nhân dân tỉnh kính mong Quý vị đại biểu, các cấp chính quyền, đoàn thể khi tiếp xúc cử tri có thông báo, giải thích thêm để cử tri được biết. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, xin gửi đến Quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND tỉnh (VIC);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (VIC);
- HĐND, UBND huyện, thành phố (VIC);
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền);
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- CV các khối (VIC);
- Lưu: VT, T<sub>01</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hồng Quân**

